



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมการวางปฏิทินการทำงาน และรูปแบบการดำเนินงานระบบที่เลี้ยงให้ป่าใหม่



เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีการประชุมการวางปฏิทินการทำงาน และรูปแบบการดำเนินงานระบบที่เลี้ยงให้ป่าใหม่ ณ ห้องประชุม 100 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีป่าชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 ป่า โดยมีการจัดกลุ่มให้ป่าเก่าและป่าใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกันอยู่กลุ่มการประชุมเดียวกัน จากนั้นให้ป่าเก่าและป่าใหม่ดูแผนที่ประกอบการพูดคุยถึงตำแหน่งและขอบเขตที่ตั้งของป่าแต่ละแห่ง การประชุมเริ่มด้วย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้เล่าถึงการไปดูงานในพื้นที่ต้นแบบที่ตอยตุง ศักยภาพของพื้นที่อำนาจเจริญ ในการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นคุณจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ประสานงานวิจัย ได้ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายวิธีการทำงาน การเก็บข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เยี่ยมชมห้องทำงาน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน หลังจากนั้น เป็นการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันในหัวข้อ “ม่วนน้ากัน ป่าเก่าป่าใหม่” โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ อธิบายปฏิทินการทำงาน และรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างป่าเก่าและป่าใหม่ โดยป่าเก่าและป่าใหม่จะต้องทำการนัดวันกันเองว่าจะมาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานในพื้นที่จริงในวันไหน หลังจากเก็บข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอในกิจกรรมป่าสัญจรสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ให้ป่าใหม่เข้าร่วมด้วย จากที่เคยให้จัดมาป่าละ 5 คน ก็อาจลดจำนวนป่าเก่าเหลือ 2 คน ส่วนป่าใหม่ให้มาได้ 3 คน เพื่อจะได้มาร่วมเรียนรู้มากขึ้น ส่วนป่าเก่าจะต้องมีคนใหม่มาหมุนเวียนทำงานอยู่เรื่อย ๆ ในกิจกรรมป่าสัญจร อยากให้เด็กเป็นคนนำเสนอรายละเอียดสิ่งที่สำรวจพบ ได้แก่ สำรวจพบอะไร พบเมื่อไหร่ ใครสำรวจ มีคุณค่าอย่างไร เป็นพืชหายากหรือไม่ ควรเน้นพืชที่เด่น ๆ ที่ป่าอื่นไม่มี การนำเสนอควรปรึกษาผู้ใหญ่ หรือครูก่อน โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ควรมีเอกสารแจกประกอบการนำเสนอ ส่วนกลุ่มที่ไปเดินป่า ไม่ควรเกิน 1 ชม. ในขณะที่เดินจะต้องมีปราชญ์คอยบรรยายให้คณะที่ไปด้วยฟัง นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ควรมีการนำเสนอให้เครือข่ายป่าได้รับรู้ร่วมกัน ในเรื่องของอาหารการกิน อยากให้มีอาหารพื้นบ้านซักหนึ่งชนิด โดยแต่ละป่าอาจนำอาหารไปร่วมสมทบด้วยก็ได้